

Số: 32 /KH-STP

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”**

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp *Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”*, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, tạo chuyển chuyển rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tư pháp trong việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo vai trò lãnh đạo, điều hành tập trung của Sở Tư pháp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, quyết tâm cao và có hiệu quả.

3. Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của

UBND tỉnh, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp .

II. MỤC TIÊU

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể:

1. Đến năm 2021

- Giảm tối thiểu 10% biên chế đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

- Có 2/3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự chủ về tài chính (tự đảm bảo chi thường xuyên).

- Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có đủ điều kiện hoạt động sang loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Công chứng và Luật Đấu giá tài sản.

2. Đến năm 2025

- Duy trì 02/3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự chủ về tài chính (tự đảm bảo chi thường xuyên).

- Hoàn thành chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có đủ điều kiện hoạt động (nếu có) sang loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Công chứng và Luật Đấu giá tài sản.

3. Đến năm 2030

Phấn đấu chỉ còn đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị và đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp và Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức như: Qua Trang thông tin điện tử, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở Tư pháp, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể và thông qua các cuộc họp của cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Có Biểu chi tiết kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, cụ thể hóa thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện Quyết định này, báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở;
- Phòng, đơn vị thuộc Sở; (thực hiện)
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.Gi.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thược

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 06 tháng 7 năm 2018
của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang)

TT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THAM MƯU	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
I	Công tác triển khai thực hiện			
1	(1) Tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp.	Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (sau đây gọi tắt là các phòng, đơn vị)	Văn phòng Sở, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị có liên quan	Thường xuyên
2	(2) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.	Văn phòng Sở	Các phòng, đơn vị	Hoàn thành trong tháng 7 năm 2018
II	Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập			
1	(3) Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh gắn với Đề án kiện toàn, tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nhằm khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo đạt các mục tiêu nêu tại phần II Kế hoạch này.	Văn phòng Sở	Phòng Bổ trợ tư pháp và các đơn vị sự nghiệp	Năm 2018

TT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THAM MƯU	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
III	Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực			
1	(4) Xây dựng Kế hoạch bổ sung tinh giản biên chế sự nghiệp, hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm và đến năm 2030, đảm bảo chỉ tiêu theo chỉ đạo của UBND tỉnh.	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở	Từ năm 2018
2	(5) Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm. Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và thực hiện bố trí cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%.	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở, phòng Bổ trợ tư pháp	Từ năm 2018
3	(6) Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng biên chế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, giảm cấp phó. Thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó; thực hiện chế độ chính sách đối với các trường hợp điều chuyển theo đúng quy định.	Các đơn vị sự nghiệp.	Văn phòng Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp	Từ năm 2018
4	(7) Thực hiện đổi mới cơ chế, phương thức sử dụng và quản lý viên chức, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ viên chức; thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới; tổ chức đánh giá, phân loại viên chức hàng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện đào tạo lại hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở, phòng Bổ trợ tư pháp	Từ năm 2018
5	(8) Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức.	Văn phòng Sở	Các đơn vị sự nghiệp, Phòng Bổ trợ tư pháp	Từ năm 2018


TT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THAM MƯU	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
6	(9) Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút người có trình độ cao, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng viên chức	Văn phòng Sở	Các đơn vị sự nghiệp	Từ năm 2018
IV	Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công			
1	(10) Thực hiện chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện để thực hiện cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đảm nhiệm.	Phòng Hỗ trợ tư pháp	Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp	Từ năm 2018
2	(11) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án chuyển đổi hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng khi đủ điều kiện.	Phòng Hỗ trợ tư pháp, Phòng Công chứng số I, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản	Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan	Từ năm 2018
3	(12) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, thân thiện; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.	Các đơn vị sự nghiệp	Phòng Hỗ trợ tư pháp, Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan	Từ năm 2018
4	(13) Xây dựng Phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở, Phòng Hỗ trợ tư pháp	Từ năm 2018

TT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THAM MƯU	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
V	Năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập			
1	(14) Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị; ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là người đứng đầu; chấp hành nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán.	Các đơn vị sự nghiệp	Phòng Bổ trợ tư pháp, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở	Từ năm 2018
2	(15) Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian.	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp	Từ năm 2018
3	(16) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đề ra các giải pháp sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các đơn vị sự nghiệp.	Các đơn vị sự nghiệp	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Bổ trợ tư pháp, Văn phòng Sở	Từ năm 2018
VI	Hoàn thiện cơ chế tài chính			
	(17) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu hoàn thiện cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.	Các đơn vị sự nghiệp, Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị có liên quan	Từ năm 2018

TT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THAM MƯU	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
VII	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước			
1	(18) Phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về công chức, viên chức và các quy định có liên quan.	Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.	Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và các phòng, đơn vị có liên quan	Từ năm 2018
2	(19) Rà soát các quy định, quy chế nhằm đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; quy định rõ quyền hạn gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan	Từ năm 2018
3	(20) Tiếp tục triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên rà soát điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2020, định hướng đến năm 2025 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20/02/2018 của UBND tỉnh) cho phù hợp.	Phòng Hỗ trợ tư pháp	Văn phòng Sở, các đơn vị sự nghiệp và các phòng, đơn vị có liên quan	Từ năm 2018 và theo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 122/QĐ-UBND
4	(21) Thực hiện quy định về định mức kinh tế- kỹ thuật đối với từng loại dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập; tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị theo ngành, lĩnh vực; hệ thống tiêu chuẩn chức danh những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Hỗ trợ tư pháp	Từ năm 2018

TT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THAM MƯU	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.			
5	(22) Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính trong việc quản lý ngân sách nhà nước chi cho đơn vị sự nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo, lãng phí.	Văn phòng Sở	Các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị có liên quan.	Từ năm 2018
6	(23) Thực hiện kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm công khai, minh bạch, hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập	Thanh tra Sở	Văn phòng Sở Phòng Bổ trợ tư pháp, các đơn vị sự nghiệp	Từ năm 2018.
7	(24) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kế hoạch này định kỳ (hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và hết năm); tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.	Các đơn vị sự nghiệp	Văn phòng Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, các phòng, đơn vị liên quan	Từ năm 2018

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thuộc